
Erindisbréf starfshóps um framtíðarfyrirkomulag hitaveitu á 
Seyðisfirði

Á fundi byggðaráðs Múlaþings 23. nóvember 2022 var samþykkt að skipa starfshóp um 
framtíðarfyrirkomulag hitaveitu á Seyðisfirði.

Starfshópinn skipa fjármálastjóri Múlaþings, umhverfis- og framkvæmdamálastjóri Múlaþings, 
fulltrúi HEF-veitna, fulltrúi tilnefndur af heimastjórn Seyðisfjarðar, fulltrúi tilnefndur af Rarik, 
auk tveggja kjörinna fulltrúa, einum frá meirihluta og einum frá minnihluta.

Verkefni starfshópsins eru:
Að móta tillögu að framtíðarfyrirkomulagi hitaveitu á Seyðisfirði á grundvelli fyrirliggjandi 
niðurstaðna greiningarvinnu er unnin var af Eflu fyrir Múlaþing, HEF veitur og Rarik. Öðrum 
hugmyndum en þeim er koma fram í fyrirliggjandi greiningu, skal vísað til starfshópsins til 
umfjöllunar.
Tillaga starfshópsins skal gera grein fyrir tímaáætlun framkvæmdar auk kostnaðargreiningar þar 
sem fram komi hlutdeild núverandi rekstraraðila, sveitarfélagsins og notenda.

Stefnt verði að því að starfshópurinn skili niðurstöðum til byggðaráðs í síðasta lagi í lok mars 
2023.

Sveitarstjóri Múlaþings skal kalla starfshópinn saman til fyrsta fundar.

Ekki eru greidd laun sérstaklega fyrir störf í starfshópnum.


